

# ฉันทินดีและภูมิใจที่ได้เป็นครูกำสอน

คุณครู มลิกา สุทัศนกุล โรงเรียนแม่พระประจักษ์กรุงเทพฯ

การเป็นครูกำสอนถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจากพระเป็นเจ้าให้ทำหน้าที่ประกาศข่าวดีเกี่ยวกับการประสูติ การสิ้นพระชนม์ การกลับคืนชีพและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้า ในการประกาศข่าวดีนี้ให้กับใคร

การจะประกาศข่าวดีนี้ได้คือการที่เราเองต้องมีความเชื่อ ความไว้วางใจ ต่อพระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ วางทุกอย่างไว้ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระแม่แต่การสอนคำสอน เราเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่พระทัยของพระ กิจการงานทุกอย่างจะสำเร็จได้เป็นเพราะพระเมตตาของพระเท่านั้น สิ่งที่คุณเขียนจะสามารถภูมิใจได้คือทำงานทุกอย่างให้พระเพราะเป็นความสมัครใจไม่ใช่การถูกบังคับ และผู้เขียนก็หวังว่าจะเป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีลงในนา ในสถานศึกษา ในสนามแพร่ธรรมแห่งนี้ โดยมีเป้าหมายคือการเป็นผู้ร่วมงานที่ดีของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโดยมีหัวใจที่รักเด็กๆ อยากให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดีและมีความเชื่อด้วยเช่นกันแต่การจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจก็ย่อมต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา มีความตั้งใจที่แน่วแน่และไม่ยอมท้อถอย เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนับเป็นความท้าทายในการสอนคำสอนการทำงานก็ต้องใช้วิธีการที่ทันต่อ ยุคสมัยทั้งด้านสื่อเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ แต่ถ้ามีความเชื่อว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้เพราะข่าวที่จะเก็บเกี่ยวยังมีอีกมากแต่คนทำงานมีน้อย หมั่นอธิษฐานภาวนาสันทนาใกล้ชิดกับพระ วอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าจะทำให้มีพลังและความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ ในการร่วมบูชามิสซาขอบพระคุณประจำวันแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากภาระกิจมากมายแต่พลังที่เราจะได้รับจากศีลมหาสนิทคืออาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอย่างแท้จริงจากประสบการณ์ของผู้เขียนการสอนคำสอนแม้มีความยากลำบากแต่ผลที่ได้เมื่อเห็นนักเรียนที่เคยสอนมีความเชื่อ ความศรัทธา เข้าวัดสม่ำเสมอ ความสุขใจที่ได้ทำให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมด

แบบอย่างของครูกำสอนในอดีตคือบทเรียนที่ต้องก้าวเดินตาม หนทางข้างหน้าคือความท้าทายของชีวิต ผู้เขียนมีความตั้งใจว่าจะสอนคำสอนให้ทุกคนที่สนใจอยากรู้จักพระเยซูเจ้าไม่ว่าเขาจะเป็นใคร โดยผ่านทางแบบอย่างการดำเนินชีวิตของเรา ความรัก ความเมตตา ซึ่งพระเยซูเจ้ามอบให้กับเราด้วยชีวิตของพระองค์เองเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด

ภาพกิจกรรม



เข้าเจียบพื้นฟูจิตใจนักเรียน โอกาส 350ปี มิสซังสยาม

สอนคำสอนภาคฤดูร้อน





นักเรียนรับวุฒิบัตรแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ



แสวงบุญวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา



ร่วมงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก



สอนคำสอนในโรงเรียน

